

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายธวัช ตั้งวงศ์	ประธานสภา อบต.ช่องสะแก	ธวัช ตั้งวงศ์
2	นางสาวนุชวรา มาเปี่ยม	รองประธานสภา	นุชวรา มาเปี่ยม
3	นายวิรุฬห์ ถวิลสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	วิรุฬห์ ถวิลสุข
4	นายสมบัติ พูลเกตุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	สมบัติ พูลเกตุ
5	นายทองเจือ แก้วโต	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	ทองเจือ แก้วโต
6	นายยุทธพงศ์ แดงประดับ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	ยุทธพงศ์ แดงประดับ
7	นางสาวโคกิชฐ์ ม่วงงาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6	โคกิชฐ์ ม่วงงาม
8	นายนพดล สังข์พุก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	นพดล สังข์พุก
9	นายสอาด มากมิตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8	สอาด มากมิตร
10	นายประภาส เนตรสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	ประภาส เนตรสุข
11	นางสาวพรสิรินทร์ บุญพา	เลขานุการสภา	พรสิรินทร์ บุญพา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายชูป คล้ายคลึง	นายก อบต.ช่องสะแก	ชูป คล้ายคลึง
2	นางสาวพิชิตา คล้ายคลึง	รองนายก อบต.ช่องสะแก	พิชิตา คล้ายคลึง
3	นายอรัญ เปี้ยผ่อง	เลขานุการนายก อบต.ช่องสะแก	อรัญ เปี้ยผ่อง
4	นายพฤตพงศ์ แยมเกษร	หัวหน้าสำนักปลัด	พฤตพงศ์ แยมเกษร
5	นางกนกกาญจน์ เทียนไชย	นักจัดการงานทั่วไป	กนกกาญจน์ เทียนไชย
6	นางวนิดา อธิพิลกังวาล	นักประชาสัมพันธ์	วนิดา อธิพิลกังวาล

เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาประชุม ครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมสภาอบต. นายธวัช ตั้งวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**  
**นายธวัช ตั้งวงศ์**  
**ประธานสภา**

**เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

: ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2565 เพื่อขออนุมัติกันเงินและขอขยายระยะเวลาจ่ายขาดเงินสะสม พร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี จึงอนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสะแก เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่วันที่ 16 -30 กันยายน 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน

**ระเบียบวาระที่ 2**

**นายธวัช ตั้งวงศ์**  
**ประธานสภา**

**รับรองรายงานการประชุม**

(ในการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565)

ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม แจ้งในที่ประชุมได้ครับ

หากไม่มีท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ  
- ไม่มี

**ที่ประชุม**

**นายธวัช ตั้งวงศ์**  
**ประธานสภา**

ถ้าไม่มี ขอมติการรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในที่ประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ 3**

**นายธวัช ตั้งวงศ์**  
**ประธานสภา**

**เรื่องที่เสนอใหม่**

**3.1 การขออนุมัติกันเงิน**

ขอเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจง

**น.ส.พิชิตา คล้ายคลัง**  
**รองนายกฯ**

- ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพันเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามมติการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังมีได้ก่อสร้างผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนาเกาะ จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคาของอบต.ช่องสะแก กำหนด)

น.ส.พิชิตา คล้ายคลัง  
รองนายกฯ

- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและ ผู้ประกอบอาชีพอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น

2. ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้กั้นเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายเพชรบุรี - บางจาน พบ.4021 หมู่ที่ 3 บ้านไร่อ้อย จำนวน 710,000 บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 126.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ที่ อบต.ช่องสะแก กำหนด)

3. ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกรายการใหม่ เพื่อสมทบจ่าย โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเพชรบุรี - บางจาน พบ.4021 หมู่ที่ 3 บ้านไร่อ้อย จำนวน 133,000 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 843,000 บาท(-แปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ซึ่งทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จแต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการโครงการอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ จึงมีความประสงค์ขอกันเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,193,000 บาท (-สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน บลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ 5 บ้านสวนกล้วย จำนวน 628,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูตรงกลางแนวตามยาวถนน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร และไหลทางลงสู่กรัง ปรับตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.ช่องสะแก กำหนด)

- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น

1.2 ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณเพิ่มเติมดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ 5 บ้านสวนกล้วย จำนวน 628,000 บาท โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 49,000 บาท **รวมงบประมาณหลังโอน 677,000 บาท**

กองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วปรากฏว่า มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ 5 บ้านสวนกล้วย จำนวน 628,000 บาท โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 49,000 บาท **รวมงบประมาณหลังโอน 677,000 บาท** และเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 30,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ โครงการอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ จึงขออนุมัติต่อสภา เพื่อขอคืนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวไปดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 707,000 บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

น.ส.พิชิตา คล้ายคลึง  
รองนายกฯ

### ระเบียบปฏิบัติ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรค 2 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติขยายเวลากันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นายธวัช ตั้งวงศ์  
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิก มีข้อซักถามหรือไม่

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์

นายธวัช ตั้งวงศ์  
ประธานสภาฯ

3.2 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น  
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง

น.ส.พิชิตา คล้ายคลึง  
รองนายกฯ

ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัด แจ้งต่อที่ประชุม

นายพฤทธิพงษ์ แยมเกษร  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อนุมัติหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งแนวทางการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว โดยเงินดังกล่าวรอนำส่งคืน และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีได้รับเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืน เงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96 โดยถือปฏิบัติ ดังนี้

1.1 ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

1.2 การขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภา

2. การถอนฟ้องหรือระงับการบังคับคดีในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินคดีเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากไม่มีมูลหนี้ที่จะใช้สิทธิเรียกคืนได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 การถอนฟ้องหรือระงับการบังคับคดีในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินคดีเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากไม่มีมูลหนี้ที่จะใช้สิทธิเรียกคืนได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1.1 ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีเทศบาล ซึ่งเป็นทบวงการเมืองมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ถอนฟ้องคดีและถอนการบังคับคดี กรณีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากไม่มีสิทธิเรียกคืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

นายพฤติพงศ์ แยมเกษร  
หัวหน้าสำนักปลัด

2.2 กรณียื่นฟ้องคดีต่อศาล แต่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษา หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้ยื่นคำขอต่อศาลขอถอนฟ้องคดี และหากมีค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีให้ตกเป็นพับ

2.3 กรณีศาลได้มีคำพิพากษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชนะคดี ให้ดำเนินการดังนี้

2.3.1 ถ้าศาลยังไม่ได้ออกหมายบังคับคดี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง ความประสงค์ไปยังพนักงานอัยการว่าไม่ประสงค์จะออกหมายบังคับคดีและขอยุติคดี

2.3.2 ถ้าศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า ขอสละสิทธิในการบังคับคดี ตามมาตรา 292 (6) หรือขออนุญาตการบังคับคดี ตามมาตรา 292 (7) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

## 2. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ดำเนินการระงับการเบิกจ่ายและเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมด ที่เคยได้รับไปจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จำนวน 3 ราย โดยแบ่งตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ดังนี้

กรณีปฏิบัติตามแนวทางฯ ข้อ 1.2 การขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภา ดังนี้

1. นางยศวดี เกษเดช เลขประจำตัวประชาชน 3760100522911 โดยเรียกเงินคืนตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2562 ทั้งสิ้น 26 เดือนๆ ละ 600 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 15,600.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ชำระคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-00250/63 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 และใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-00274/63 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2. นางศรีนวล นวลละออง เลขประจำตัวประชาชน 3760100521990 โดยเรียกเงินคืนตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2562 ทั้งสิ้น 26 เดือนๆ ละ 600 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 15,600.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ชำระคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-00276/63 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-00277/63 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

**นายพฤติพงษ์ แยมเกษร**  
**หัวหน้าสำนักปลัด**

กรณีปฏิบัติตามแนวทางฯ ข้อ 2.2 กรณียื่นฟ้องคดีต่อศาล แต่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษา หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังพนักงาน อัยการ เพื่อให้ยื่นคำขอต่อศาลขอถอนฟ้องคดี และหากมีค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีให้ตกเป็นพับ

ดังนี้

1. นางยุพา จันทร์สอาด เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3769900107321 โดยเรียกเงินคืนตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งสิ้น 129 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.-บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้อง นางยุพา จันทร์สอาด ตามคดีหมายเลขดำที่ ม 179/2563 ความคืบหน้าคดี ศาลจังหวัดเพชรบุรี ได้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราวเพื่อรอฟังผลการพิจารณาจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกว่าจะดำเนินคดีต่อไปหรือไม่ โดยหากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งมาเมื่อใดจะได้ดำเนินการถอนฟ้อง หรือขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ต่อไป

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 27 กันยายน 2565	
1.1 เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่ง ผาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว.....บาท	
1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย.....บาท	
1.3 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน.....	38,968,270.77 บาท
1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน).....	2,925,000.00 บาท
1.5 สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า.....	3,052,500.00 บาท
1.6 เงินสะสมคงเหลือ.....	32,990,770.77 บาท
1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10%.....	3,970,000.00 บาท
1.8 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้.....	29,020,770.77 บาท
2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 27 กันยายน 2565.....	23,380,788.48 บาท
หัก จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย,จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ .....	5,000,000.00 บาท
บวก รับคือเงินเหลือจ่ายข้ามปีงบประมาณ.....	3,300.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้.....	24,024,070.77 บาท

**นายพฤติพงษ์ แยมเกษร** **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**  
**หัวหน้าสำนักปลัด**

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 96 เห็นควรเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

นายพฤติพงศ์ แยมเกษร  
หัวหน้าสำนักปลัด

1. นางยศวดี เกษเดช เลขประจำตัวประชาชน 3760100522911  
เป็นเงินทั้งสิ้น 15,600.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

2. นางศรีนวล นวลละออง เลขประจำตัวประชาชน 3760100521990  
เป็นเงินทั้งสิ้น 15,600.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,200.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ท่านสมาชิก มีข้อซักถามหรือไม่

นายธวัช ตั้งวงศ์  
ประธานสภา

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์

เรื่องอื่น ๆ

มีสมาชิกท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มี กระผม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันขอปิดประชุม  
กล่าวปิดประชุม เวลา 10.40 น.

มติที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ 4  
นายธวัช ตั้งวงศ์  
ประธานสภา

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรสิรินทร์ บุญพา)

เลขานุการสภา

(นายสอาด มากมิตร)

ส.อบต. หมู่ 8

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนพดล สังข์ทุก)

ส.อบต. หมู่ 7

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประภาส เนตรสุข)

ส.อบต. หมู่ 9

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

“สภา อบต.ช่องสระแก้วรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4  
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565”

(นายธวัช ตั้งวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสระแก้ว